

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH THĂM, TẶNG QUÀ CÁC CHÁU THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chia bánh kẹo cho các cháu thiếu nhi xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình).



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tặng quà thiếu nhi xã Hồng Minh (Hưng Hà).



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chia bánh kẹo cho thiếu nhi xã Tân Hòa (Vũ Thư).

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, nhà trường của 2 xã Tân Hòa, Hồng Minh đã dành nhiều sự quan tâm đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với mong muốn tổ chức Tết Trung thu thực sự vui vẻ, ý nghĩa, cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 xã đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để các cháu được vui chơi, múa hát cùng như tham gia nhiều hoạt động bổ ích khác.

Chung vui với thiếu nhi của 2 địa phương, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và ghi nhận những nỗ lực trong học tập, rèn luyện của các cháu trong năm học vừa qua, đồng

thời chúc các cháu luôn mạnh khỏe, có một mùa trung thu vui tươi, an toàn, bổ ích. Đồng chí mong muốn các cháu tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, rèn luyện để sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền 2 xã Chi Lăng, Hồng Minh tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, qua đó giúp các cháu có được tuổi thơ trong sáng, tươi đẹp và nhiều ý nghĩa.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu đã tặng quà các cháu thiếu nhi của 2 xã.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, việc học tập, rèn luyện của các cháu; công tác chuẩn bị và tổ chức cho các cháu vui đón Tết Trung thu của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương; chúc các cháu đón Tết Trung thu vui vẻ, tiếp tục thi đua, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu đã tặng quà các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Hòa.

* Trong ngày 16/9, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chung vui với thiếu nhi xã Tân Hòa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, việc học tập, rèn luyện của các cháu; công tác chuẩn bị và tổ chức cho các cháu vui đón Tết Trung thu của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương; chúc các cháu đón Tết Trung thu vui vẻ, tiếp tục thi đua, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu đã tặng quà các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Hòa.

* Trong ngày 16/9, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố đã đến thăm, tặng quà và vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu niên, nhi đồng tại các địa phương trong tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe và tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng. Các đồng chí chúc các cháu đón Tết Trung thu vui vẻ, mong các cháu không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục dành nhiều quan tâm hơn nữa tới thiếu nhi

để các cháu được phát triển toàn diện.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thiếu niên, nhi đồng, các cấp, ngành, đoàn thể và nhiều cá nhân đã nỗ lực chuẩn bị, tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu thiết thực, an toàn, bổ ích. Trong đó, đặc biệt quan tâm thăm hỏi, động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tết Trung thu năm 2024, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tặng mỗi huyện, thành phố 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, các địa phương cũng trích ngân sách và huy động nguồn lực xã hội hóa tặng hàng nghìn suất quà cho thiếu niên, nhi đồng.

HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO...

(Tiếp theo trang 1)

địa phương bị thiệt hại do bão, lũ, TKV quyết định dành 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Thái Bình, mong muốn cùng tỉnh chia sẻ những thiệt hại do thiên tai gây ra.

LƯƠNG THẾ LỘC (MTTQ tỉnh)

* Sáng ngày 16/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng đến thăm hỏi, tặng quà gia đình hội viên, phụ nữ bị thiệt hại nặng do bão số 3.

Hội đã đến thăm hỏi, động viên, trao 20 triệu đồng cho 20 gia đình hội viên, phụ nữ nhà bị tốc mái hoàn toàn, một số gia đình tường đổ, bay mái tôn công trình phụ, nhà bị ngập, lúa, rau màu, thủy sản bị thiệt hại nhiều.

Trước đó, các cấp hội đã huy động nhân lực giúp gia đình hội viên di dời người, tài sản ngoài đê, ở nhà yếu vào nơi an toàn; khi bão tan, nước lũ rút thì em giúp nhau vệ sinh nhà bị ngập. Các cấp hội trích quỹ đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân tặng quà gia đình hội viên bị thiệt hại do bão số 3. Các cấp hội sẽ tiếp tục kết nối để trao quà nhằm giúp gia đình hội viên, phụ nữ khắc phục thiệt hại do bão, lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

THU HIỀN

NGÀNH Y TẾ PHÁT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)



Cán bộ, nhân viên ngành y tế ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

và một số tỉnh miền núi phía Bắc vào cuối tuần này. Ngoài thuốc, trang thiết bị y tế..., Sở Y tế huy động các đơn vị y tế trong tỉnh chuẩn bị nhân lực, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho ngành y tế các tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 3.

Trước đó, từ nguồn hỗ trợ của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thái Bình đã phân bổ 1.000 túi thuốc gia đình cho Trung tâm Y tế 2 huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ để cấp phát cho các hộ dân trên địa bàn bị ngập; cấp hơn 600kg Cloramin B cho trung tâm y tế các huyện, thành phố và một số bệnh viện bị ngập để xử lý môi trường.

THÀNH PHỐ

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện để án thành lập 8 phường

Theo kế hoạch, thành phố Thái Bình sẽ hoàn thành để án thành lập 8 phường mới, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 2/2025.

Đến nay, 4 xã: Đông Mỹ, Phú Xuân, Tân Bình, Vũ Phúc đã đạt 13/13 tiêu chí; 4 xã: Đông Hòa, Vũ Đông, Vũ Chính, Vũ Lạc đạt 12/13 tiêu chí, chưa đạt tiêu chí diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tính trên bình quân đầu người. Vì vậy, UBND thành phố chỉ đạo UBND 8 xã chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện tiêu chí chưa đạt, đồng thời cũng có vững chắc các tiêu chí đã đạt. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao nhất trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm chỉnh sách, pháp luật, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng. Tập trung cao các nguồn lực để hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình. Tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, xử lý ngay tại cơ sở những vấn đề phát sinh; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp ảnh hưởng đến quá trình lên phường của các xã.

MINH NGUYỆT

Cảnh sát 113 - thương hiệu của niềm tin

Nhanh nhất, hiệu quả nhất, mạnh nhất, đó là phương châm hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh. Nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc, rắn đe, trấn áp các đối tượng, Cảnh sát 113 đã trở thành thương hiệu của niềm tin của nhân dân.

Hồi 22 giờ 30 phút ngày 28/8, ông Q.V.L, sinh năm 1988 và con trai là Q.V.C, sinh năm 2006, cùng trú tại huyện Thuận Châu (Sơn La), thuê trọ trên đường Trần Nhân Tông, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) trong lúc uống rượu say đã xảy ra tranh cãi to tiếng, ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Nhận được tin báo, trong thời gian ngắn, Cảnh sát 113 khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị tiến hành hòa giải nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân.

Trước đó, hồi 19 giờ 30 phút ngày 3/7, Cảnh sát 113 nhận được tin báo của người dân tại thôn Kim Thịnh, xã Quang Bình (Kiến Xương) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau giữa 2 chủ cửa hàng bán thực phẩm. Tiếp nhận tin báo từ Cảnh sát 113, Công an xã Quang Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ổn định tình hình và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.



Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 113 thường trực sẵn sàng xử lý thông tin về an ninh trật tự.

Bất kể thời gian, điều kiện thời tiết như thế nào, khi có lệnh là lên đường, những chiến sĩ Cảnh sát 113 với ý chí, nghị lực được tôi luyện qua nhiều thử thách luôn thường trực, tiếp nhận thông tin, không ngần ngại đối mặt với hiểm nguy, giải quyết ban đầu các vụ việc theo thẩm quyền khi có yêu cầu của nhân dân. Ông Vũ Văn Vui, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Cái tên Cảnh sát 113 được tin tưởng và yêu mến nên đã quá quen thuộc, gắn gũi với chúng tôi. Một sự

đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Thúc cho dân ngủ ngon, gác cơn dân vui chơi, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui và hạnh phúc của nhân dân - đó là phương châm hoạt động của lực lượng Cảnh sát 113. Tính riêng từ đầu năm đến hết tháng 8/2024, lực lượng Cảnh sát 113 đã tiếp nhận 120 tin báo liên quan đến an ninh trật tự, trong đó đơn vị trực tiếp giải quyết 15 tin báo, chuyển công an các huyện, thành phố giải quyết 105 tin báo theo thẩm quyền, kịp thời trấn áp nhiều đối tượng cùng vũ khí, phương tiện phạm tội. Cùng với đó, Cảnh sát 113 đã triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tuần tra vũ trang trên địa bàn kịp thời phát hiện, ngăn chặn, rắn đe các hành vi lưu manh, côn đồ, gây rối trật tự công cộng, tội phạm đường phố, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, vi phạm trật tự công cộng... Đại úy Triệu Hồng Sơn, Đội phó Đội Cảnh sát 113 cho biết: Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay, với những thủ đoạn, phương thức hoạt động khá tinh vi, liêu lĩnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

MINH HƯNG



Cảnh sát 113 tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.